

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/๖๔๗๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริหาร (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งแจ้งทุกหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการที่มีงานบริการประชาชนลดการใช้เอกสาร ลดการใช้ทรัพยากรให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนราชการในสังกัดคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงได้พัฒนาจัดทำโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับสถานศึกษา นำร่องการให้บริการในสถานศึกษาเนื่องจากเป็นหน่วยที่มีนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปติดต่อขอรับบริการมากที่สุด ซึ่งโปรแกรมห้างกล่าวใช้งานโดยการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด (Smart Card) เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเชื่อมโยงระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (DMC) ตามเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของนักเรียน เพื่อเป็นการยกระดับการบริการประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตรับทราบนโยบายการดำเนินการดังกล่าว และเชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดนำระบบนี้ใช้ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือ วิธีการปฏิบัติ จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดรับทราบ จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๕